

Thông Báo

cho toàn thể dân tộc Việt-Nam tại quốc nội và hải ngoại.

Xét rằng: Đảng gian tà cộng sản Việt Nam, sau 90 năm du nhập chủ nghĩa ngoại lai đầy hoang tưởng, đứng đầu là kẻ ác ôn Hồ Chí Minh phi dân tộc, phi nhân bản, phi tôn giáo. Gian ác Hồ Chí Minh và bè lũ gian tà trong đảng cộng sản Việt Nam đã thống trị toàn dân tộc bằng đường lối thủ tiêu, khủng bố, tù đày, tham lam của công, ăn cướp, hiếp đáp, chà đạp quyền sống làm người, đưa dân tộc Việt Nam đi đến tận cùng của sự nghèo đói, đem dân tộc Việt Nam đến đỉnh cao của sự sa đọa không còn nhân tính, mang dân tộc Việt Nam đến tận cùng của sự lạc hậu bằng chính sách ngu dân, ru ngủ toàn dân Việt, ngỗ hầu đem dân tộc thân yêu của chúng đến con đường nô lệ ngoại bang là kẻ thù truyền kiếp Trung Hoa cộng sản.

Xét rằng: Đã đến lúc toàn dân tộc Việt phải đứng lên giành lại quyền tự quyết của mình, giành lại quyền làm người của toàn dân tộc Việt Nam, chúng tôi là người Việt Nam vì tinh thần yêu tổ quốc, yêu dân tộc cùng thể hiện tinh thần giành lại quyền tự quyết với khẩu hiệu “Chấm dứt đảng cộng sản Việt Nam độc tài toàn trị” bằng hành động. ... Ban tổ chức xin mời tất cả toàn dân quốc nội cũng như hải ngoại cùng tham gia đánh dấu ngày lịch sử của đồng bào ta thoát khỏi chuỗi ngày đen tối do bọn cộng sản cai trị đến ngày thật sự tự do, hạnh phúc, ấm no đó là “**Ngày MẶT TRẬN DÂN TỘC GIÀNH LẠI QUYỀN TỰ CHỦ**” trao tối hậu huyết thư cho đại diện đảng cộng sản Việt Nam thông qua lãnh sự quán của nhà nước gian tà cộng sản Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn. Với nội dung trong tối hậu huyết thư nhấn mạnh rằng đảng cộng sản Việt Nam chỉ có 100 ngày để phúc đáp. Và phải phúc đáp trước khi chúng tôi hành động. Hạn chót là ngày 14, tháng 6 năm 2018 trong buổi xuống đường chúng ta có buổi van ghê đấu tranh do các anh em ghê sĩ tên tuổi yêu nước đóng góp và phần phát biểu tâm nguyện của một vài diễn giả viên. Chương trình văn ghê đấu tranh và danh sách diễn giả viên sẽ được bổ xung thêm theo những thông cáo kế tiếp.

Thời Gian: 10:00 Am đến 4:00 Pm trước toà đại sứ quán CSVN (Washington DC)

Toà Đại Sứ CSVN: 1233 20th St NW #400, Washington, DC 20036

Ngày: 03 Tháng 3, 2018 Bắt đầu 10:00AM đến 4:00PM

Anh chị em Biểu Tình mình sẽ tụ họp tại 1 block phía bắc Toà Lãnh Sự CSVN lúc 9:30 Am, cùng đi bộ đến trước trụ sở trao và đọc tối hậu thư bằng tiếng Việt và Anh Ngữ

Mọi tham gia và chi tiết xin liên lạc ban tổ chức qua Email hoặc thư từ:

Email:

mattranqtc@gmail.com

Nguyễn Bình Khiêm/Mat Tran QTC

PO Box 613012 San Jose, CA 95161



Mặt Trận GLQTC



TỐI HẬU THƯ

Huyết hậu thư gửi đến: Tổng Bí Thư: **Nguyễn Phú Trọng**, Chủ tịch Nước: **Trần Đại Quang**, Thủ Tướng: **Nguyễn Xuân Phúc**, Chủ tịch Quốc Hội: **Nguyễn Thị Kim Ngân**, 12 vị lãnh đạo cao cấp và các đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Vi tương lai của giống nòi và sự tồn vong của Tổ Quốc, chúng tôi Mặt Trận Giành Lại Quyền Tự Chủ Cho VN yêu cầu các ông bà trong Đảng Cộng Sản Việt Nam giao trả lại quyền tự chủ cho người dân VN, cho Mặt Trận Giành Lại Quyền Tự Chủ tạm thời đảm trách, nhằm mục đích tổ chức lại cuộc bầu cử toàn quốc trong 2 năm. Đảng Cộng Sản Việt Nam có 100 ngày để đáp ứng sự đòi hỏi của Mặt Trận Giành Lại Quyền Tự Chủ bắt đầu từ ngày tối hậu thư được gửi đi (ngày 03 tháng 3 năm 2018). Từ giờ phút này chúng ta không cần biện hộ hay tuyên truyền cho đường lối của mình mà chỉ còn hai lựa chọn duy nhất :

Chọn lựa 1:

Nếu các quý vị đồng ý trả lại quyền tự chủ cho người dân, Mặt Trận Giành Lại Quyền Tự Chủ sẽ bảo đảm tính mạng của quý vị, Bảo đảm tài sản của quý vị không truy tố tội cá nhân, tên tuổi của quý vị sẽ được ghi vào tập Sử ký như vị anh hùng của dân tộc. Quý vị có quyền ra tranh cử như mọi người để giúp nước canh tân lại đất nước.

Chọn lựa 2:

Chúng tôi cũng tôn trọng mọi quyết định của quý vị, bất cứ vì một lý do gì đó hay quý vị không còn khả năng phân biệt giữa đúng và sai hay có thể vì quyền thế và lợi ích cá nhân đã khiến quý vị vẫn còn ngoan cố theo Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Mặt Trận Giành Lại Quyền Tự Chủ sẽ áp dụng mọi phương tiện trong khả năng để đối phó giành lại quyền tự chủ cho người dân. Các quý vị nào còn dính líu trong hàng ngũ Đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ phải đối diện với tổng biểu tình toàn quốc của người dân hàng ngày, bất tuân dân sự toàn quốc của mỗi nhân viên trong các tổ chức mọi ngành, mọi phần tử đã man đánh hại dân sẽ bị đăng lên website của Mặt Trận, cuối cùng là quý vị sẽ phải đương đầu với tổ chức tình nguyện “sẵn sàng chấp nhận hy sinh tuyệt đối” cho Tổ Quốc và giống nòi VN, được gọi là gia đình Hắc Long. Hắc Long chỉ đường đầu với những quý vị nào (bán nước hại dân) đang còn quyền chức trong Đảng Cộng Sản Việt Nam. Vợ con hay gia đình của họ không muốn liên lụy phải ly khai và tránh xa nhưng thành viên này. Quý vị muốn bảo đảm an toàn cho tính mạng và gia đình của quý vị, quý vị không cần phải theo hoặc tham gia với tổ chức chúng tôi nhưng quý vị phải từ chức, không tham gia với Đảng Cộng Sản Việt Nam, trở lại làm người dân bình thường. Mặt Trận Giành Lại Quyền Tự Chủ luôn đặt phương cách “đàm phán & chiêu hồi” để quý vị có cơ hội quay đầu về với đồng bào và Tổ Quốc...nếu vô phương cứu chữa..Gia Đình Hắc Long sẽ có những hành động thích đáng. Vi tương lai của con cháu và vi sự tồn vong của Tổ Quốc, Hắc Long kêu gọi Đảng Cộng Sản Việt Nam nên trở về với dân tộc. Bằng không, Hắc Long chúng tôi cương quyết giữa Đảng Cộng Sản Việt Nam và Hắc Long trong hai chỉ còn lại một.

Đại Diện cho Mặt Trận Giành Lại Quyền Tự Chủ:

Nguyễn Bình Khiêm

Email: mattranqtc@gmail.com

Nguyen Binh Khiem/Mat Tran QTC. PO Box 613012. San Jose, CA 95161. www.MatTranQTC.Org